

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN

Thư ngỏ

TOÀN DÂN THAM GIA PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN, TỎ GIÁC CÁC VI PHẠM VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

Trong thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên có nơi, có lúc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ có diễn biến phức tạp. Do đó, để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Công an tỉnh Bắc Kạn kính đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an về các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Mỗi người dân hãy tuyên truyền, vận động người thân và những người xung quanh tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các điểm thu gom thuộc xã, phường, thị trấn.

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân chỉ mua, sử dụng pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) và bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng.

4. Mọi thông tin tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đề nghị Nhân dân cung cấp kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo qua số điện thoại của Công an tỉnh: 069.2546.112 để kịp thời xử lý.

Công an tỉnh Bắc Kạn rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh để mỗi nhà, mỗi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Đại tá Hà Văn Tuyên